



ข่าวขอความร่วมมือ

สำหรับการจัดส่งเงินค่าใช้จ่าย งวดตุลาคม – ธันวาคม 2559

สำนักงาน ก.พ. กำหนดส่งเงินค่าใช้จ่ายให้นักเรียนทุนรัฐบาล งวดตุลาคม – ธันวาคม 2559 ประมาณปลายเดือนกันยายน 2559

สำนักงาน ก.พ. ประสงค์ขอความร่วมมือ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งเงินค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. เรื่องรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ยังมิได้แจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร โปรดแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านตามแบบฟอร์มที่แนบ ไปยังสำนักงาน ก.พ. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล โดยด่วน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2559

2. เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

นักเรียนทุนรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร โปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงาน ก.พ. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล โดยด่วน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2559 และขอให้ชะลอการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับเงินโอน งวดตุลาคม – ธันวาคม 2559 เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว



ถ้าไม่ดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 ภายในกำหนด สำนักงาน ก.พ. ไม่อาจจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายงวดต่อไปให้ได้ จนกว่าจะได้รับรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารจากท่าน



3. เรื่องการขอขยายระยะเวลาชำระเงินและการเปลี่ยนระดับการศึกษา

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ระยะเวลาชำระเงินสิ้นสุด และไม่ได้ขอขยายเวลาศึกษาต่อตามระเบียบหรือเปลี่ยนระดับการศึกษาโดยยังไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.พ. เมื่อถึงระยะเวลาส่งเงิน นักเรียนทุนรัฐบาลจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนถึงวันที่ครบกำหนดชำระเงิน ที่สำนักงาน ก.พ. อนุมัติไว้เดิม เท่านั้น

4. เรื่องตั๋วโดยสารเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทย

นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษา และจะเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ติดต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสำนักงาน ก.พ. (กรณีประเทศไม่มีสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ) เพื่อจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินจากบริษัทการบินไทยให้ท่านตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน หากท่านจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินโดยมิได้แจ้งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสำนักงาน ก.พ. หรือ กรณีที่แจ้งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสำนักงาน ก.พ. และได้จ่ายเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปก่อน ให้ขอใบเสร็จรับเงินและภาคตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือ Itinerary Receipt ด้วย มิฉะนั้น ท่านอาจไม่สามารถเบิกเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินคืนได้

5. เรื่องการติดต่อสอบถามข้อมูล

นักเรียนทุนรัฐบาลที่มีความประสงค์จะติดต่อสอบถามข้อมูลจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสำนักงาน ก.พ. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารโปรดแจ้งด้วยว่าท่านเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลแหล่งทุนใด เช่น ก.พ. , ก.วิทย์ , สกอ. เป็นต้น และกำลังศึกษาอยู่ประเทศใด

ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน

สำนักงาน ก.พ.

21 มิถุนายน 2559

